

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2564

โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ฝ่ายวางแผนองค์กรและพัฒนาธุรกิจ

ความเป็นมา

ในปี 2562 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจและองค์กรในตลาดทุนมาร่วมประกาศตนเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อธุรกิจและสังคมโดยรวม และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการนี้โดยกำหนดเรื่องที่จะดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในองค์กร
- 2) โครงการส่งเสริมให้มีการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของนักลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์และเครื่องมือของบริษัท
- 3) โครงการอบรม/สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นความจำเป็นของการลงทุน รวมถึงเสริมสร้างความรู้ด้านการลงทุนและการออม

โครงการต่างๆ ข้างต้นได้จัดให้มีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน ลูกค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติได้ครบทั้ง 17 เป้าหมายหลัก ทั้งนี้ ในการที่จะบรรลุเป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการเพื่อบรรลุครบทุกเป้าหมายในทุกโครงการ

โดยตั้งแต่ปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการข้างต้นมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติทั้ง 17 เป้าหมาย โดยดำเนินการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเป้าหมาย ทั้งยังสนับสนุนให้เกิดการออมและการลงทุนระยะยาวของผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และให้ความรู้ต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออมและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลดการจัดกิจกรรมที่ต้องมีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยเปลี่ยนมาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์แทน ส่วนกิจกรรมที่ไม่สามารถจัดแบบออนไลน์ได้บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคจะดีขึ้นจนสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ เพื่อความปลอดภัยกับลูกค้า พนักงาน และสังคม

โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานในปี 2564 ของทั้ง 3 โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในองค์กร

ลักษณะโครงการโดยย่อ:

บริษัทได้นำหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาเป็นส่วนประกอบในการดำเนินธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร โดยทั้งผู้บริหารและพนักงานต่างให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติโดยนำมาปรับใช้ในทุกขั้นตอนการทำงาน พนักงานทุกคนจะตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถสะท้อนออกมาให้เห็นได้ในกระบวนการทำงานของพนักงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนโครงการต่างๆ ของบริษัท ทั้งส่วนที่บริษัทเป็นผู้ริเริ่มเองและโครงการที่เป็นความร่วมมือกับองค์กรอื่น นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของกลุ่มโนมูระ ซึ่งประกอบธุรกิจตามหลักการของผู้ก่อตั้ง ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มฯ ที่มุ่งหวังที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม ด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการลงทุนในตลาดทุน และการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์อย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมอันจะช่วยให้ตลาดทุนมีการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นรากฐานของเศรษฐกิจไทย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพ หลักการนี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเรามีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีและสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมายความยั่งยืนของเรื่องทีเลือก (SDGs):

SDG 1-17

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา:

เพื่อเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติได้ครบทุกเป้าหมายตามแบบอย่างของกลุ่มโนมูระ โดยการนำเป้าหมายนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2564:

ผู้บริหารตระหนักและให้ความสำคัญกับทุกเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยนำหลักการนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งสื่อสาร และส่งเสริม ไปถึงพนักงานทุกคนให้นำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ผู้บริหารกำหนดให้มีการประเมินผลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการเพื่อบรรลุครบทุกเป้าหมายอย่างแท้จริง

ผลการดำเนินงานในปี 2564:

ปี 2564 บริษัทฯ สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDG ได้ครบทั้ง 17 เป้าหมายหลัก แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 จึงทำให้ปี 2564 บริษัทฯ ยังคงยกเลิกการทำกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มของพนักงาน ในการนี้บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการกับขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก เนื่องจากเหตุการณ์การระบาดของโควิด 19 ทำให้ปริมาณขยะพลาสติกที่ใช้ในการบรรจุอาหารมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเป็นนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ CNS ที่ถูก ถัง ขึ้นในเดือน ธันวาคม 2564 เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการแยกขยะ โดยในขั้นแรกของโครงการ บริษัทฯ ได้ขอความร่วมมือจากพนักงานให้แยกขยะพลาสติกที่สามารถนำไปทำให้น้ำกลับมาใช้อีก (Recycle) เพื่อให้สามารถนำขยะเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการ Recycle ต่อไป โครงการนี้บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะผ่านช่องทางการสื่อสาร

ภายในของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความรู้และสามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการแยกขยะที่บ้านและในสถานที่อื่นๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยในอนาคตเมื่อเห็นว่าพนักงานมีความเข้าใจมากขึ้นและกระบวนการเก็บขยะสามารถรองรับการแยกขยะได้หลายประเภทมากขึ้น ผู้จัดทำโครงการจะพิจารณาเพื่อขยายประเภทของขยะที่ต้องแยกเพื่อนำไป Recycle ต่อไป

ภาพตัวอย่างกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานในปี 2564:

“กิ่ง ถูก ถึง”
รวมพลังแยกขยะ
รักษ์โลกเริ่มที่เรา

“แยกขยะให้ถูกวิธี..ดีต่อโลก”

ขยะทั่วไป
(ขยะย่อยสลายยาก)

เป็นขยะจำพวกเศษกระดาษ ของพลาสติก เป็ลือกู้ออกหม้อของจำพวกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ที่ไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิล ขยะเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดตามกระบวนการ เช่น การฝังกลบ การเผาด้วยเตาเผาขยะ เป็นต้น

ขยะรีไซเคิล
(ขยะที่ยังใช้ได้)

มักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่วัสดุหรือวัสดุที่ใช้ที่สามารถนำไปใช้กับกระบวนการรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระป๋อง ขวดน้ำ พลาสติก โยคะ ก็สามารถนำไปหลอมเพื่อแปรรูป สำหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ขยะประเภทนี้จะมีมูลค่าสามารถเก็บไว้ขายให้ร้านที่รับซื้อของเก่า เนื่องจากสามารถนำไปสร้างประโยชน์ต่อได้

ขยะเปียก
(ขยะย่อยสลายได้)

เศษอาหาร และพืชผักที่เหลือจากการรับประทานอาหาร และการประกอบอาหาร เช่น ผลไม้ ไข่ไก่ กุ้งหอย ซากสัตว์ ที่มีมือทิ้งไว้ในบ้านจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ขยะเหล่านี้จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ขึ้นได้ เช่น การนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

ขยะอันตราย
(ขยะมีพิษอันตราย)

ที่อาจมีสารปนเปื้อนไปกับสภาพแวดล้อมได้ เช่น ขวดยา หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง แบตเตอรี่ ถ้วยไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เสื่อมสภาพ ควรแยกออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากขยะเหล่านี้จะมีสารประกอบทางเคมีอันตรายหลายอย่าง ที่ต้องถูกกำจัดอย่างถูกวิธี

“แยกขวด ช่วยหมอ”

“กิ่ง ถูก ถึง”
รวมพลังแยกขยะ
รักษ์โลกเริ่มที่เรา

18 ขวด ผลิตเส้นใย **ตัด PPE ได้ 1 ชุด**

2) ส่งเสริมให้มีการลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของนักลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์และเครื่องมือของบริษัท

ลักษณะโครงการโดยย่อ:

บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการออมระยะยาวเพื่อสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว และความยั่งยืนในการดำรงชีวิต เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ บริษัทได้มีการส่งเสริมการลงทุนในระยะยาวให้กับลูกค้าของบริษัทผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมแบบทยอยลงทุนสม่ำเสมอ (Dollar-Cost-Average: DCA) ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการกระจายต้นทุนในการลงทุน และยังช่วยสร้างวินัยทางการเงินโดยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุนโครงการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ทำการสนับสนุนการลงทุนแบบ DCA ด้วยเช่นกัน โดยบริษัทได้จัดเตรียมเครื่องมือและองค์ความรู้ รวมถึงบทวิเคราะห์ เพื่อแนะนำแนวทางการลงทุนแบบ DCA ไว้ให้ลูกค้าตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ

เป้าหมายความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs):

SDG 1, 10, 17

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา:

บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ลูกค้าลงทุนแบบ DCA ให้มากขึ้น ผ่านการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมแบบ DCA โดยการปลูกฝัง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนแบบ DCA ให้กับนักลงทุน เพื่อการลงทุนอย่างถูกวิธีและยั่งยืนเป็นเวลา 3 ปี

เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2564:

จัดทำสื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้การลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมแบบ DCA อย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มจำนวนบัญชีผู้ลงทุนแบบ DCA และจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนแบบ DCA ร้อยละ 10 ทุกปี ตลอดระยะเวลา 3 ปี

ผลการดำเนินงานในปี 2564:

ในปี 2564 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นและกองทุนแบบ DCA ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงบริการการลงทุนแบบ DCA ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ในการลงทุนแบบ DCA เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นความสำคัญในการลงทุนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มจำนวนบัญชีผู้ลงทุนในหุ้นแบบ DCA และจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนแบบ DCA ได้มากถึงร้อยละ 32 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวอย่างการประชาสัมพันธ์การลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมแบบ DCA ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ:

DCA VS LUMP SUM

ลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน (Dollar Cost Averaging)

ข้อดี

- ได้เฉลี่ยต้นทุนในการลงทุน
- ลดความเสี่ยงในการจับจังหวะการลงทุน

ข้อเสีย

- อาจใช้เวลาในการลงทุนนานกว่าถึงจะเห็นผลตอบแทนที่ชัดเจน
- ได้ผลตอบแทนแบบเฉลี่ย

1000 1000 1000 1000 1000

ลงทุนเงินก้อนแบบครั้งเดียว (Lump Sum)

ข้อดี

หากลงทุนถูกจังหวะจะได้กำไรในช่วงตลาดขาขึ้น

ข้อเสีย

มีความเสี่ยงในการลงทุน หากคาดการณ์ทิศทางการลงทุนผิด

50000

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์

0-2638-5500 www.nomuradirect.com LINE Facebook Twitter YouTube nomuradirect **NOMURA**

หุ้น SETHD คืออะไร? ทำไมถึงน่าสนใจ DCA

SETHD หรือ SET High Dividend 30 Index เป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์หุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง (Market Capitalization) มีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่องโดยหุ้นที่ถูกคัดเลือกจำนวนดัชนี จะมีการทบทวนปีละ 2 ครั้ง คือ เดือน มิ.ย. และ ธ.ค.

จุดเด่นของ SETHD

- 1 เป็นหุ้นใน SET100 ที่มีมูลค่าตลาด และมีสภาพคล่องตามเกณฑ์การคัดเลือกของตลาดหลักทรัพย์
- 2 อัตราเงินปันผลสะสมสูงสุด 3 ปีย้อนหลัง สูงสุด 30 ลำดับ
- 3 มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

หากสนใจลงทุนในหุ้น SETHD สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อใช้บริการการลงทุนแบบ DCA ได้แล้ววันนี้ อนุมัติกับ Nomura Stock DCA เริ่มต้นลงทุนเพียงเดือนละ 1,000 บาท ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำทั้งการซื้อขาย

ที่มา : เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์

0-2638-5500 www.nomuradirect.com LINE Facebook Twitter YouTube nomuradirect **NOMURA**

3) การอบรม/สัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นความจำเป็นของการลงทุน รวมถึงเสริมสร้างความรู้ด้านการลงทุน และการออม

ลักษณะโครงการโดยย่อ:

บริษัทจัดอบรม/สัมมนาให้กับนิสิตนักศึกษา ลูกค้า และพนักงานบริษัทที่สนใจ เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการลงทุนและการออม ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้พบกับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารของกิจการ และผู้จัดการกองทุนโดยตรงผ่านโครงการ CNS Corporate Access และ Wealth Access ของบริษัท เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ ความเสี่ยง และแนวทางการลงทุนของตนเอง

เป้าหมายความยั่งยืนของเรื่องที่เลือก (SDGs):

SDG 1, 4, 17

เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ และเวลา:

บริษัทจะจัดอบรม/สัมมนาให้กับนิสิตนักศึกษา ลูกค้า และพนักงานบริษัทที่สนใจการลงทุนและการออม ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งจัดทำโครงการเพื่อให้นักลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวมโดยให้นักลงทุนได้มีโอกาสพบกับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารของกิจการ หรือ ผู้จัดการกองทุนได้โดยตรง อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี

เป้าหมายที่จะดำเนินการในปี 2564:

บริษัทจะจัดให้มีการอบรม/สัมมนาผ่านโครงการต่างๆ อย่างน้อยปีละ 10 ครั้ง ให้กับนิสิตนักศึกษา ลูกค้า นักลงทุนและพนักงานบริษัทที่สนใจ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยประมาณการผู้ที่จะเข้าร่วมอบรม/สัมมนาไม่น้อยกว่า 1,000 คนต่อปี

ผลการดำเนินงานในปี 2564:

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทำให้บริษัทฯ ยังคงต้องยกเลิกการอบรมให้กับหน่วยงานภายนอกแบบ On-site แต่ได้จัดเป็นแบบออนไลน์แทน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ความรู้กับนักลงทุนมือใหม่อีกด้วย ทำให้ในปี 2564 บริษัทฯ สามารถจัดงานสัมมนาและจัดทำคลิปวิดีโอ จำนวนรวมทั้งสิ้น 23 ครั้ง/คลิป โดยมีจำนวนครั้งในการเข้าชม (View)* รวม 14,598 ครั้ง

หมายเหตุ: เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการเข้าชมโดยไม่ต้องทำการลงทะเบียน หรือ ลงชื่อเข้าใช้ก่อนรับชมวิดีโอ ทำให้มีเพียงข้อมูลจำนวนครั้งในการเข้าชม (View) เท่านั้น

ภาพตัวอย่างการจัดอบรม/สัมมนาของบริษัทฯ ในปี 2564:

CNS E-LIBRARY
 สอนหุ้นออนไลน์ by NOMURA

How to Trade EP.1
 รู้จัก “หุ้นสามัญ”
 จุดเริ่มต้นความมั่งคั่ง

โดย **สุระการ มานะวิชากิจ (เบียร์)**

รับชมวิดีโอ คลิก!

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

0-2638-5500 www.nomuradirect.com nomuradirect NOMURA

Quarterly Seminar
 3Q/2021

สัมมนาออนไลน์ชี้แนวทางการลงทุน
 ฟรี สำหรับลูกค้าโนบูระ พัฒนาสิน

2H21 โอกาสการลงทุนภายใต้สถานการณ์
 นโยบายการเงินแปรเปลี่ยน หุ้นเติบโต VS หุ้นคุณค่า
 โดย ทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2563
 IAA Best Analyst Awards 2020

คุณกรภัทร วรเชษฐ์
 นักวิเคราะห์
 ด้านกลยุทธ์การลงทุน

คุณบุษจรินทร์ ปิ่นรส
 นักวิเคราะห์
 ด้านภาพรวมเศรษฐกิจ

คุณคนชัย จิระสวีนุประพันธ์
 นักวิเคราะห์ ด้านเทคนิค

คุณเพลินใจ จิระจรัส
 นักวิเคราะห์ ด้านหุ้นพื้นฐาน

*วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 ช่องทางการรับชม www.nomuradirect.com หัวข้อ อบรม / สัมมนา เลือก สัมมนาออนไลน์

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม **NOMURA DIRECT 0 2638 5500**

www.nomuradirect.com LINE f t YouTube nomuradirect